

**บันทึกรายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓**  
**วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์**

ผู้มาประชุม

๐๙.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางบุญเต็ม บุญแสง	ประธานสภา	บุญเต็ม บุญแสง	
๒	นายทอน อินธิจักร	รองประธานสภา	ทอน อินธิจักร	
๓	น.ส.พรเทวา สุมาลัย	เลขานุการสภา		
๔	นางทองสุข หอมไสย	ส.อบต. ม.๓	ทองสุข หอมไสย	
๕	นายปัญญา หันจางสิทธิ์	ส.อบต. ม.๓	ปัญญา หันจางสิทธิ์	
๖	นางสมหมาย ธิมานิตย์	ส.อบต. ม.๔	สมหมาย ธิมานิตย์	
๗	นายศักดิ์สิทธิ์ วงกฏ	ส.อบต. ม.๔	ลา	
๘	นายพรมมา อินธิจักร	ส.อบต. ม.๖	พรมมา อินธิจักร	
๙	นายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร	ส.อบต. ม.๗	วิรัตน์ ฝ่ายระสาร	
๑๐	นายขันตี แกระหัน	ส.อบต. ม.๘	ขันตี แกระหัน	
๑๑	นายนรินทร์ ภูมิขัง	ส.อบต. ม.๘	นรินทร์ ภูมิขัง	
๑๒	นายพิศดา วรินทรา	ส.อบต. ม.๙	พิศดา วรินทรา	
๑๓	นางดวงจันทร์ สุขวงศ์	ส.อบต. ม.๙	ดวงจันทร์ สุขวงศ์	
๑๔	นายสมชาย จันทร์มะณี	ส.อบต. ม.๑๐	สมชาย จันทร์มะณี	
๑๕	นายเดือน แก้วฝ้าย	ส.อบต. ม.๑๑	เดือน แก้วฝ้าย	
คณะผู้บริหาร				
๑	นายทักษิณ มายูร	นายก อบต.เจริญศิลป์	ลา	
๒	นายประพงษ์ สมคำ	รองนายกอบต.เจริญศิลป์	นายประพงษ์ สมคำ	
๓	นายประจง วรสิทธิ์	รองนายกอบต.เจริญศิลป์	ลา	
๔	นายอดิศักดิ์ พานเหนือ	เลขานุการอบต.เจริญศิลป์	ลา	

ประธาน สวัสดิ์ค๊ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร ดิฉันนางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขอเปิดการประชุมสภาวันนี้ เป็นการประชุม สมัย  
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อไม่เป็นการ  
เสียเวลาขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระการประชุมค๊ะ

**วาระที่ ๑** ประธานแจ้งให้ทราบ

ในวาระแจ้งเพื่อทราบประธานขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากวันนี้ท่าน  
เลขานุการสภา ลากิจ ก่อนอื่นทางสภาเราจะต้องคัดเลือกผู้ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภาก่อน  
เพื่อความถูกต้องตามระเบียบ ประธานขอให้ท่านสมาชิกเสนอเลยนะค๊ะ ท่านใดสมควรจะเป็น  
เลขานุการสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเลขานุการในวันนี้ ขอเชิญเสนอค๊ะ

ทองสุข ดิฉันขออนุญาตเสนอค๊ะท่านประธาน

ประธาน ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค๊ะ

ปัญญา กระผมนายปัญญา หันจางสิทธิ์ สอบต. หมู่ ๓ ขอรับรองครับ

สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ สอบต. หมู่ ๔ ขอรับรองค๊ะ

ทองสุข ขอขอบคุณผู้รับรอง ดิฉันนางทองสุข หอมไสย สอบต. หมู่ ๓ ขอเสนอ นายทอน อินธิจักร เป็น  
เลขานุการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการค๊ะ

ประธาน มีท่านใดจะเสนออีกมั้ยค๊ะ เชิญเลยค๊ะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติจากสภานะค๊ะ ขณะนี้สมาชิก  
ทั้งหมดในห้องประชุมมี ๑๓ ท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดเห็นสมควรให้ นายทอน  
อินธิจักร สอบต. หมู่ ๖ เป็นเลขานุการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการในวันนี้โปรด  
ยกมือขึ้นค๊ะ

ที่ประชุม มีมติเห็นด้วย ๑๓ เสียง

ประธาน งดออกเสียง ๑ เสียง (นางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภาฯ)

ประธาน ขอให้ท่าน ทอน อินธิจักร ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในวันนี้เลยนะค๊ะ ประธานไม่มีอะไรแจ้ง  
ขอเชิญผู้บริหารเลยค๊ะ

รองประพงษ์ ขอขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก  
ท่านกระผมนายประพงษ์ สมคำ รองนายก อบต. เจริญศิลป์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายก  
อบต. เจริญศิลป์ ให้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ เนื่องจากท่านนายกติดภารกิจไม่สามารถเข้า  
ร่วมประชุมได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัด มาชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้ที่  
ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากเป็นเทศกาลปีใหม่ และปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด ๑๙ กำลังระบาดในบ้านเรา ประเทศเรา ในลำดับต่อไปกระผม  
ขออนุญาตเชิญท่าน สป. คือท่าน อภินันท์ ปันยวง ซึ่งท่านได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วน  
ราชการแทนท่านนายกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ ขอเชิญครับ

หน.สป. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอภินันท์ ปัน  
ยวง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อ  
นำเรียนชี้แจงข้อราชการต่างๆให้สภารับทราบดังต่อไปนี้

เรื่องแรกกระผมได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้มีข้อราชการเกี่ยวกับการ  
เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วง  
๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีการตั้งด่าน  
ตรวจคัดกรองเกี่ยวกับการเข้ามาในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ ของ อบต. โดยผู้นำชุมชนและ  
สาธารณสุขอำเภอ อสม. จะตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันการเข้ามาของไวรัสโคโรนา หรือ  
(COVID) จำนวน ๓ จุด โดยตั้ง



หน.สป.

จุดที่ ๑ พื้นที่สี่แยกบ้านสร้างฟาก หมู่ ๗ , หมู่ ๑๑

จุดที่ ๒ พื้นที่ถนนใหญ่ปากทางเข้าไปบ้านกุดนาขาม

จุดที่ ๓ พื้นที่แยกบ้านหนองฮ้างแหลว ซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่ระหว่างอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอสว่างแดนดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ มีการตั้งด่านจุดตรวจอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งหมด ๓ จุด ดังต่อไปนี้

จุดที่ ๑ สี่แยกบ้านแกดำ

จุดที่ ๒ สามแยกบ้านนาดี

จุดที่ ๓ สามแยกกุดนาขาม

ทุกจุดจะมี อ.พร. คอยอำนวยความสะดวกในกรณีมีอุบัติเหตุซึ่งท่านนายอำเภอกำชับ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID) ๑๙ เรื่องที่ ๒ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ จะต่อทะเบียน หรือทะเบียนขาด ท่านสามารถขอทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อสามารถเอาประกันกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเพื่อยื่นสมัคร ๓๐๐ บาท โดยประสานกับผู้นำชุมชนและรวบรวมรายชื่อทำประกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบเพื่อที่จะบอกต่อชาวบ้านครับ เรื่องที่ ๓ เรื่องการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี กรณีเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่มีในแผนพัฒนา และต้องการดำเนินงานในช่วงถัดไป ขอให้ทุกท่านแจ้งทางผู้นำจัดทำประชาคมเสนอในที่ประชุม และจะได้รวบรวมโครงการต่างๆแต่ละหมู่เข้าวาระการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบทั้งหมด ๓ เรื่อง ครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีท่านใดสงสัยขอให้ถามท่านหัวหน้าสำนักปลัดเลยนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเดิมๆที่เราปฏิบัติกันมานะคะ แต่จะเน้นย้ำมากๆก็เรื่องการป้องกันโรค COVID เพราะเป็นโรคติดต่อร้ายแรง คุณหมอก็บอกประจำ อยู่ห่าง ล้างมือ ซ้อนกลาง ใส่แมส ไม่ไปมีว่สุ่ม อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ เป็นมาตรการเบื้องต้นๆ ที่จะต้องปฏิบัติกันทุกคนนะคะ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

ขอให้ทุกท่านตรวจความเรียบร้อยของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีส่วนใดขาดหาย หรือไม่สมบูรณ์ กรุณาทักท้วงได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีประธานจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านใด เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง นางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์

วาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน

๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ขอเชิญผู้บริหารเลยคะ

รองประมงษ์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประมงษ์ สมคำรองนายก อบต.เจริญศิลป์ ซึ่งทำหน้าที่แทนท่านนายกในวันนี้ขออนุญาตนำเรียนต่อสภาให้รับทราบเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนแผนเรา ๔ ปี แต่

รองประพจน์ ปัจจุบันแผนพัฒนากรอบเวลา ๕ ปี ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๕) ขออนุญาตนำเรียนดังต่อไปนี้

ปัจจุบันการติดตามผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงาน และการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่าสอดคล้องกับแผนงานที่ได้ตั้งเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง อบต.เจริญศิลป์ ในฐานะ อบท. มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ด้านรายละเอียดขอให้ทุกท่านดูในเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เจริญศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ย้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้ง ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### ๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ทำให้รู้ว่าการทำนโยบายไปปฏิบัติสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์และแผนงาน
๓. ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
๔. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหา แนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติต่อไป
๕. เป็นหลักฐานพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณา ความดีความชอบ รายละเอียดให้ท่านเปิดอ่านในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพราะผมจะกล่าวโดยย่อครับ

#### วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

๑. ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาส และระยะหกเดือนดังนี้



รองประพวงษ์

รายไตรมาส

๑. ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)
๒. ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
๓. ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)
๔. ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)

ระยะ ๖ เดือน

๑. เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
๒. เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓

๓. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ อปท. ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

๕. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

๖. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

๗. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ขอให้นำทุกท่านเข้ามาดูหน้า ๑๓

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ระหว่าง เดือนเมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑๒๕	๗๒	๑๑.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	๖๔	๒	๐.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖๕	๔๑	๖.๗๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๕๑	๓๓	๕.๔๕
รวม	๖๐๕	๑๔๘	๒๔.๕๖

ประธาน

จึงขอเรียนให้สภาได้รับทราบ ขอขอบคุณทุกท่านประธาน  
ทั้งหมดก็เป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาขอให้ทุกท่านตรวจดูรายละเอียดในเล่มให้ถี่้นะคะ  
โดยเฉพาะโครงการบ้านของตนเองติดตามว่าโครงการไหนทำไปแล้วโครงการไหนยังไม่ได้ทำ

ประธาน ไปตรวจคู่อีกรอบตรงตามที่เจ้าหน้าที่รายงานมาหรือเปล่า มีท่านใดสงสัยมั๊ยคะ ทุกท่านรับนะ  
คะ  
ที่ประชุม รับทราบ ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ รอบที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๓  
ประธาน มีท่านใดจะถามอะไรมั๊ยคะ  
วิรัตน์ กระทบขออนุญาตถามผู้บริหารครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ  
จันทร์ กระทบนายจันทร์ แกระหัน สอบต. หมู่ ๘ ขอรับรองครับ  
นรินทร์ กระทบนายนรินทร์ ภูมิขัง สอบต. หมู่ ๘ ขอรับรองครับ  
วิรัตน์ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระทบนายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร  
สอบต. หมู่ ๗ ขอเรียนถามผู้บริหารเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร ไม่ทราบติดขัด  
หรือมีอุปสรรคอะไรแต่ซ้ำทุกปีครับ ณ เวลานี้ใกล้จะหมดวาระก็ยังไม่เห็นดำเนินการเลย  
กระทบจึงขอฝากท่านนายก และผู้บริหารช่วยเร่งติดตามด้วยครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน  
ขอเชิญผู้บริหารคะ  
รองประมงษ์ ขอขอบคุณครับท่านประธาน กระทบขออนุญาตตอบคำถามมีท่านสมาชิกหมู่ ๗ และขอขอบคุณที่  
ท่านติดตามงานและเรียนถามมาเนื่องจากสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สว่างแดนดิน  
รับผิดชอบหลายอำเภอในสายงานของการไฟฟ้า ทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงาน  
ตามกรอบเวลาที่กำหนดตามอาจจะล่าช้าไปบ้าง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ ซึ่งทาง  
ผู้บริหารก็ติดตามตลอดครับ จึงขอนำเรียนชี้แจงให้ทราบครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน  
วาระต่อไปคะ  
ประธาน วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  
- ไม่มี  
การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ดิฉันนางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ ขอปิดการประชุมคะ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

ลงชื่อ ทอน อินธิจักร ผู้บันทึกการประชุม  
( นายทอน อินธิจักร )  
รองประธานสภาอบต. เจริญศิลป์

ลงชื่อ นางบุญเต็ม บุญแสง ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
( นางบุญเต็ม บุญแสง )  
ประธานสภา อบต. เจริญศิลป์